

# กระจก 8 หน้า

## แจกเงินตรงๆ (ไม่ต้องอ้อมค้อม)

หลังจากการคุมเข้มระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ดำเนินมาประมาณ 1 เดือน รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายความเข้มงวดในการจำกัด “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 ซึ่งโดยรวมแล้ว ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจจะกลับมาได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติในพื้นที่สีเขียว และสีเหลือง และส่วนพื้นที่สีแดงการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาได้ 70-80% ซึ่งจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้การคุมเข้มทางสาธารณสุข ซึ่งรวมๆคือการยกการ์ดสูงยังคงจำเป็นต้องดำเนินต่อไป รวมทั้งรัฐบาลยังต้องเร่งเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีกิจกรรมจำนวนมากที่ไม่กลับมาเป็นปกติ เช่น การท่องเที่ยว รวมทั้ง ด้วยรายได้ที่หายไปนาน และชีวิตวิถีใหม่ ทำให้คนไทยใช้จ่ายลดลง

อย่างไรก็ตาม ความยุ่งยากและซับซ้อนของการทำมาตรการ ซึ่งรัฐบาลพยายามแบ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเข้มงวดและใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการรับ-จ่ายเงิน จนกลายเป็นปัญหา และทำให้หลายคนเริ่มคิดว่า “รัฐบาลคิดมากไปหรือไม่”

เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว วิกฤติเศรษฐกิจแบบโควิด-19 นั้น เราสามารถแบ่งคนเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนออกจากกันแบบ “ขาวและดำ” หรือไม่ เพราะผลกระทบวันนี้ ไม่ได้ทำให้แค่มีคนตกงาน ทำให้มีคนที่ขาดรายได้ แต่คนที่ยังทำงานอยู่รับเงินเดือนอยู่ก็เดือดร้อน เพราะหลายบริษัทลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือนลง และแม้แต่ “เจ้าสัว” หลายรายก็กำลังกุมขมับและหากตัดสินใจไม่ดี ชักเยื้องอาจมีสิทธิ์ “ล้ม” ได้ไม่แตกต่างกัน

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนตัวอย่างทั่วประเทศ ในหัวข้อ “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่” ประชาชน 35.3% ระบุไม่ได้รับสิทธิ์ อีก 28.2% ได้รับสิทธิ์ ส่วนอีกประมาณ 36.4% ระบุไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่

ที่น่าสนใจคือ 82.2% เห็นด้วยที่มีโครงการที่เยียวยาแก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม โดย 41.4% คิดว่าทุกคนทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และ 40.8% คิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม ส่วนสิ่งที่อยากขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ 72.3% อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยาไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก 49.3% อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และ 38.5% อยากให้ขยายเวลาการใช้ให้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ในสังคมยังมีคำถามว่า ควรจะแจกเป็นเงินสดให้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ รวมทั้งนำเงินไปใช้หนี้สิน แทนการจำกัดผู้ค้าและสินค้าหรือไม่ จากการสอบถามของ “มิสเตอร์พี” แม้ว่าการสุ่มส่วนหนึ่งจะเป็นห่วง “เสถียรภาพ” แต่เมื่อผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่หนึ่งและ 2 ข้ำเดิมธุรกิจตั้งแต่บนสุดลงไปล่างสุดค่อนข้างรุนแรง ธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง (ซึ่งมากกว่า) เริ่ม “คิดนอกกรอบ” โดยทบทวนให้ “รัฐแจกเป็นเงินสดแบบไม่ต้องอ้อมค้อม” น่าจะได้ผลที่ดีกว่า

ส่วนการซื้อสินค้านั้น มองว่าน่าจะเปิดให้ซื้อสินค้าที่หลากหลายจากผู้ผลิตที่หลากหลายมากขึ้น เพียงแต่อาจจะต้องจำกัดการซื้อสินค้าบางประเภท เช่น บุหรี่ สุรา ลอตเตอรี่ เป็นต้น

ทุกมาตรการมีข้อดีและข้อเสีย ซึ่ง “มิสเตอร์พี” อยากจะสะท้อนอีกแนวคิดนี้ให้รัฐบาลลองพิจารณา เพราะ “เมื่อผลกระทบรุนแรง คนที่ถูกกระทบมากขึ้น การใช้จ่ายแรงขึ้นก็อาจจำเป็นมากขึ้นเช่นกัน”.

มิสเตอร์พี